



5th Thailand High-School National Debating Championship

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕
ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



THSDC.PR 001/2010

18 สิงหาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางเวลาการจัดกิจกรรม
2. แผนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
3. รายละเอียดโครงการ

ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะจัดโครงการการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมการโต้วาทีภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมการโต้วาทีนี้สามารถฝึกฝนให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ความคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ใช้เหตุผลและไหวพริบในการซักค้านและตอบคำซักค้านฝ่ายตรงข้าม (การซักค้านนี้ไม่มีในการโต้วาทีภาษาไทย) และเพื่อเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมการโต้วาทีภาษาอังกฤษในวัน อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553 ณ ตึก MSM ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (ถนนบางนา-ตราด กม.26) ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันไม่จำเป็นต้องมาร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้

สำหรับการเดินทางท่านสามารถศึกษาเส้นทางได้จากแผนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือท่านสามารถใช้บริการรถรับ-ส่งระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยแจ้งความประสงค์ในระหว่างการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.thsdc.au.edu

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการจัดเตรียมสถานที่และยานพาหนะ ทางคณะกรรมการจัดงาน ขอความร่วมมือจากท่านในการสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 ทางเว็บไซต์ www.thsdc.au.edu เท่านั้น และขอความอนุเคราะห์ท่านในการส่งผู้เข้าร่วมการอบรมไม่เกินโรงเรียนละ 3 ทีม (ทีม 1 ทีม ประกอบด้วยนักโต้วาที 3 คน และกรรมการ 1 คน) คณะกรรมการจัดงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทัศนาวลัย โปธิเพียรทอง)

ประธานจัดงาน

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษฯ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษฯ

เว็บไซต์: www.thsdc.au.edu

อีเมลล์: thsdc.pr@gmail.com

โทรศัพท์: นางสาวศิริลักษณ์ อริยสุระ 089 963 2618
นางสาวทัศนาวลัย โปธิเพียรทอง 083 741 3234
นางสาวชไมพร ภัทรสุขเสริม 081 989 8741